



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมานิคม
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่เทศบาลตำบลพรหมานิคม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โดยดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลพรหมานิคม จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว ขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลพรหมานิคม ได้ประกาศรับสมัครไว้แล้วจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพรหมานิคมจะขึ้นบัญชีผู้ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และหากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน เทศบาลตำบลพรหมานิคม อาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ เว้นแต่เทศบาลตำบลพรหมานิคมจะมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และหากได้มีการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก แต่ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวัน เวลาที่เทศบาลตำบลพรหมานิคมกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดวัน เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
- (๔) ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธานีวัฒน์ โมรราชภูร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวพัทธพร แสนปัดสี	ลำดับที่ ๑

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
-	-	ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศ เทศบาลตำบลพรหมานิคม เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข้อ. ๙	